



# ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885

[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

สกก.เกษตรวิสัยเร่งผลิตสินค้าดี มีคุณภาพ ดันทุนการผลิตต่ำ

สหกรณ์ยื่นพร้อมรับมือ FTA-AEC

ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด ระบุเครือข่ายสหกรณ์เตรียมพร้อมรับมือ FTA-AEC เร่งผลิตสินค้าดี มีคุณภาพ ดันทุนการผลิตต่ำ เชื่อสามารถสู้พ่อค้าใหญ่และต่างประเทศได้ วอนรัฐช่วยหาแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำ อุปกรณ์ทันสมัยครบวงจร

ร้อยเอ็ด: นางสาวบุญล้วน อุดมพันธ์ รองผู้จัดการฝ่ายโรงสี สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยถึงการเตรียมพร้อมรับมือการเปิดเสรีทางการค้า (FTA) และการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558ว่า เรื่องนี้เครือข่ายสหกรณ์มองว่า อาเซียนเป็นการเปิดการค้าเสรี โดยที่นำเข้าสินค้าภาคการเกษตรจะได้ไม่ต้องเสียภาษี ดังนั้น สหกรณ์ฯ จึงมีการเตรียมตัวคือ 1.เครือข่ายสหกรณ์จะอยู่คนเดียวไม่ได้ ต้องอยู่โดยการรวมตัวกัน เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 2.สหกรณ์ฯ มีการเตรียมพร้อมว่า เมื่อเกิดการเปิดการค้าเสรีเข้ามา ทำให้สินค้าแต่ละประเภทมีความหลากหลาย และล้วนไม่ได้เสียภาษี ถึงตรงจุดนี้ ก็ต้องมีการเตรียมตัวกันพอสมควร สิ่งที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ต้องเตรียมตัวคือ จะต้องผลิตข้าวที่ดีมีคุณภาพ เพื่อหนีประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีต้นทุนต่ำกว่า อย่างไรก็ตาม แม้สหกรณ์ฯ จะมีต้นทุนสูง แต่ถ้าสินค้ามีคุณภาพ ก็ไม่ต้องเป็นกังวล เพราะตลาดต้องการสินค้าที่มีคุณภาพอย่างแน่นอน

รองผู้จัดการฝ่ายโรงสีฯ กล่าวว่า นอกจากนี้ สหกรณ์ฯ จะเร่งหาวิธีที่จะลดต้นทุนการผลิต และควบคุมคุณภาพ จากนั้นก็ต้องมาดูว่า ทำอย่างไรเครือข่ายสหกรณ์ จะสามารถสู้กับประชาคมอาเซียนได้ โดยต้องมีการเตรียมพร้อมรับมือเต็มที่ เพราะเป็นทั้งวิกฤติและโอกาส ซึ่งวิกฤติ ก็คือ ทุกประเทศสามารถเข้ามาทำการค้าได้หมดจะไปแข่งขันกันตรงที่ตัวสินค้าเท่านั้น เพราะทุกคนไม่ได้เสียภาษี ฉะนั้น เพื่อที่จะให้หนีตรงนี้ จะต้องผลิตสินค้าที่ดีและมีคุณภาพ ที่สำคัญต้นทุนต้องไม่สูง แต่สหกรณ์ต้องอยู่ได้ ไม่ใช่ลดราคาเพื่อมาสู้กัน ทั้งหมดคือสิ่งที่สหกรณ์ได้มีการเตรียมตัวกัน

“ทั้งนี้ เรื่องของ FTA สหกรณ์ฯ ได้มีความรู้ และมีการศึกษามาพอสมควร และมาบวกกับการเปิด AEC ในปี 2558 เชื่อว่าช่วงระยะเวลา 3-4 ก่อนที่จะมีการเปิดเสรีทางการค้า และการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพียงพอสำหรับสหกรณ์ที่จะเตรียมพร้อมรับมือ เพราะเครือข่ายในสหกรณ์มีความพร้อมอยู่แล้ว ฉะนั้น ทุกคนเตรียมพร้อมเต็มที่ที่จะเข้าสู่อาเซียน”

นางสาวบุญล้วน กล่าวอีกว่า ส่วนเรื่องผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการเปิดเสรีทางการค้า และการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น มีแน่นอน แต่ถามว่ามีมากน้อยแค่ไหน ยังไม่สามารถมองไปไกลถึงจุดตรงนั้นได้ แต่จากที่ลองมองถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น น่าจะเป็นเรื่องเงินทุน สินค้า และอีกจุดสำคัญที่จะกระทบมากที่สุดคือ สหกรณ์เป็นองค์กร ไม่ใช่พ่อค้าขนาดใหญ่ ดังนั้น สหกรณ์จะต้องสร้างความร่วมมือกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ถ้าเมื่อไหร่สหกรณ์ร่วมมือกัน คิดว่าทุกอย่างไม่น่าจะมีปัญหา แต่อย่างไรก็ดี เกี่ยวกับเรื่องนี้ อยากให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ และหน่วยงานภาครัฐ เข้ามาดูแลสหกรณ์หรือองค์กร เช่น หาเงินทุนดอกเบี้ยต่ำมาให้กับสหกรณ์ เพื่อที่สหกรณ์จะได้สู้กับพ่อค้ารายใหญ่ และประเทศเพื่อนบ้านได้ หาอุปกรณ์การตลาดที่ทันสมัยครบวงจร สิ่งเหล่านี้ถ้ากรมส่งเสริมสหกรณ์ และรัฐบาลช่วยได้ ก็จะเกิดประโยชน์กับสหกรณ์อย่างแท้จริง

